



ปีหน้าลดเบี่ยน้ำท่วมลงอีก 10% ประกันต่อเห็บเล้ง 2 ปีพินกำไร

บ.กรุงเทพฯ/บ.ศรีอยุธยา ■ เบี่ยน้ำท่วมลดต่อเนื่อง คปภ.เตรียมชงบอร์ดกองทุนภัยพิบัติหันเบี่ย 3 กลุ่ม ทั้งครัวเรือน-เอสเอ็มอี-โรงงานลงอีกระลอก ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายเผย 2 ปีผู้รับประกันต่อกำไรถ้วนหน้า หลังไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54 เล้งเล็กขายพ่วงประกันไฟ ขณะที่ปีกวงการค้าชปี 57 เบี่ยน้ำท่วมลดอีก 10% ผู้รับประกันต่อแห่ขายเพิ่มวงเงินคุ้มครอง ด้านบริษัทประกันผู้ดูแล: ชุมเจรจารีอินชัวร์เรอส์ เคาะสัญญาปีหน้า

นายประเวช อดองอภิตธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในวันที่ 16 ธันวาคม นี้จะเสนอให้ปรับลดอัตราเบี่ยประกันภัยพิบัติ ทั้ง 3 กลุ่มลงคือบ้านอยู่อาศัยซึ่งปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.5% เอสเอ็มอี 1% และภาคอุตสาหกรรม 1.25% เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายลงเบี่ยประกันภัยพิบัติในตลาดลดลงหลังจากปรับเพิ่มขึ้นมากหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่สร้างความเสียหายมหาศาล แต่จะลดลงเท่าไรและอย่างไรต้องรอหารือกับบอร์ด

นอกจากนี้ จะปรับปรุงเงื่อนไขการซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า อาทิ บ้านอยู่อาศัยจากเดิมประกันภัยพิบัติผูกติดอยู่กับประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์เดียวจะปลดออกไม่นำมาผูกติดกัน ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

สำหรับยอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2555-20 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดมีจำนวน 1,694,315 ฉบับเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 1,380,434 ฉบับ ทุนประกันภัยที่ยังมีความคุ้มครอง 84,792 ล้านบาท เป็นทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯที่ยังมีความคุ้มครอง 44,719 ล้านบาท โดย

เอส เอ็มอีและอุตสาหกรรมทำประกันภัยพิบัติมากขึ้น โดยมีทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ รวมกัน 15,560 ล้านบาท แบ่งเป็นนอกนิคมฯ 13,504 ล้านบาท หรือ 87% และในนิคมฯ 2,056 ล้านบาท หรือ 13% นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า ในปี 2557 ภาพรวมเบี่ยประกันภัยน้ำท่วมสำหรับประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) อาจจะไม่ลดลงไม่มากเทียบกับปีนี้หลังจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาอัตราเบี่ยประกันเริ่ม คงที่เนื่องจากโอกาสเกิดน้ำท่วมยังมีอยู่ อาทิ น้ำท่วมครั้งล่าสุดแถวระยองที่เข้านิคมอมตะนครคงต้องมีการสร้างกำแพงกันน้ำเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ขณะที่โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ของรัฐบาลยังมีปัญหาเรื่องคนดูแลอยู่

“เบี่ยน้ำท่วมคงจะปรับลดลงมากกว่านี้ได้ แต่บริษัทประกันขายวงเงินคุ้มครองน้ำท่วมให้กับลูกค้าสูงขึ้นเพราะในช่วง 2 ปีหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ ผู้รับประกันต่อ (รีอินชัวร์เรอส์) ได้กำไรเยอะเนื่องจากไม่มีน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นและราคาเบี่ยน้ำท่วมปรับเพิ่มขึ้นมาก เมื่อมีกำไรจึงกล้าเข้ามารับประกันในไทยมากขึ้น ทำให้เบี่ยน้ำท่วมที่บริษัทประกันจ่ายให้กับรีอินชัวร์เรอส์เพื่อซื้อประกันต่อลดลงประมาณ 10% และได้วงเงินคุ้มครองมากขึ้นส่งผลให้ลูกค้าจ่ายเบี่ยถูกลง 10% และได้ความคุ้มครองสูงขึ้นเช่นกัน”

สำหรับกรุงเทพประกันภัย นายชัยกล่าวว่า อยู่ระหว่างต่อสัญญาความคุ้มครองของปี 2557 มีแนวโน้มจ่ายเบี่ยลดลงแต่จะซื้อวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเทียบจากก่อนน้ำท่วมซื้อวงเงินคุ้มครอง 1,200 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 72 ชั่วโมงจ่ายเบี่ยแค่ 40-50 ล้านบาท ปลายปี 2554 จ่ายเบี่ยเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท ปี 2555 ไม่มีน้ำท่วมจ่ายเบี่ยลดลงเหลือ 120 ล้านบาท ปี 2556 เหลือ 80 ล้านบาท วงเงินคุ้มครองเพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาทต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ การซื้อวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นทำให้โรงงานที่มีระบบควบคุมป้องกันน้ำที่ตีซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ถึง 100-200 ล้านบาท

ต่อโรงงานเทียบกับปี 2556 จำกัดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโรงงานแต่ทั้งนี้ดูโซนความเสี่ยง ดูในพื้นที่มีโรงงานซื้อประกันภัยที่แห่ง วงเงินคุ้มครองเท่าไรเพื่อจำกัดความเสี่ยงประกอบด้วย

ด้านนายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีนี้ผู้รับประกันต่อ ผ่อนปรนราคาเบี่ยประกันน้ำท่วมลงมาจำนวนหนึ่งทำให้บริษัทประกันในไทยเริ่มมีกำไร ซึ่งขณะนี้ในช่วงการต่อสัญญาความคุ้มครองปี 2557 เชื่อว่ามีแนวโน้มที่บริษัทประกันภัยจะได้เบี่ยประกันน้ำท่วมในราคาที่ดีต่อไป เบี่ยประกันภัยน้ำท่วมในตลาดน่าจะปรับลดลงส่งผลไปถึงลูกค้า โดยบริษัทประกันภัยที่ได้เงื่อนไขที่ดีจากผู้รับประกันต่อจะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันมากขึ้น

“ปีนี้สัญญาโอเออาร์ทุกบริษัทตีถามว่าปีหน้าเบี่ยน้ำท่วมจะลดลงเท่าไรบอกยาก เพราะเป็นช่วงต่อสัญญาผู้รับประกันต่อมาทั่วกรุงเทพฯ แต่ละบริษัทเพิ่งเริ่มคุยกับรีอินชัวร์เรอส์เอาความเสียหาย ข้อเสนอให้เขาดูอยากได้ภัยอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ความเสียหายเป็นอย่างไรแต่ละบริษัทจะได้ราคาไม่เหมือนกันต้องคุยให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้”